



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โทร. 11017, 11019

ที่ อว 8722.9/ 10 วันที่ 24 มี.ค. 2565

เรื่อง ขอส่งผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2565

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ตามที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้กำหนดให้มีการส่งผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ซึ่งสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอส่งผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
 หน่วยงาน สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามฯ รอบ 6 เดือน

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐวิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ช่วง/ ระยะเวลา ดำเนินการ	กิจกรรม ควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (บรรลุ/ ไม่บรรลุ)		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานรับผิดชอบผู้กำกับ ควบคุม/หรือผู้รับผิดชอบ เบอรติดต่อ	หมายเหตุ
		ผลกระทบ (1)	โอกาส ที่จะ เกิด (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)				การ ติดตาม รอบ 6 เดือน	การ ติดตาม รอบ 12 เดือน				
ภารกิจ การวิจัย แผนการดำเนินงาน ด้านบริหารยุทธศาสตร์	จำนวน งานวิจัยที่ เผยแพร่บน ฐาน SCOPUS มีน้อยกว่าค่า เป้าหมาย	4	4	16	จำนวน งานวิจัยที่ เผยแพร่บน ฐาน SCOPUS	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	จัดโครงการ เพื่อพัฒนา ศักยภาพด้าน การวิจัยให้กับ อาจารย์/ นักวิจัยของ มหาวิทยาลัย	ไม่บรรลุ	สามารถเปรียบเทียบ ด้านวิจัยจาก การเทียบ ranking กับ มหาวิทยาลัย อื่นในประเทศไทย ที่ลดลง	- จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน การวิจัยให้กับอาจารย์/นักวิจัยของ มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง - เพิ่มจำนวน Excellent Center ด้าน การวิจัยเฉพาะทาง เพื่อสร้างงานวิจัยที่มี คุณภาพสูง - จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นรางวัล สนับสนุนผลงานที่สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS	สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย / สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย / นางสาวรัตนพร จิตรพันธ์ โทร.11017		

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานและวิจัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 12565 วาระที่ 3.2

ลงชื่อ.....


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปoomกิตน์ จิระเชษะ)
 ตำแหน่ง รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565